



Đức Thọ, ngày 20 tháng 06 năm 2019

BÁO CÁO

**Kết quả Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm.
Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019**
(Tại kỳ họp thứ 7- HĐND huyện khóa XIX)

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ủy ban MTTQ và Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2019. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện báo cáo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 tại kỳ họp thứ 7 - HĐND huyện khoá XIX như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC MẶT TRẬN THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

1. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân:

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến cơ sở và các tổ chức thành viên đã phối hợp tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; trọng tâm là tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4); tuyên truyền phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; “Tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm”, “Tháng hành động vì trẻ em”. Đặc biệt là tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách, của Đảng; pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện kế hoạch Nhà nước 6 tháng đầu năm 2019. Đẩy mạnh nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới, phát triển TTCN, làng nghề, thương mại, dịch vụ; tăng cường an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững... Phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại các địa phương, phát động nhân dân thi đua lao động sản xuất thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước năm 2019.

Tuyên truyền, vận động đồng bào các tôn giáo thực hiện tốt chính sách tôn giáo của Đảng, sống “Tốt đời, đẹp đạo”; động viên các chức sắc, tín đồ tôn giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận phát động. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện phối hợp cùng lãnh đạo huyện thăm và tặng

quà chúc mừng các cơ sở tôn giáo nhân các ngày Lễ trọng của các tôn giáo như: Lễ Noen, lễ Phục sinh tại 4 giáo xứ, Đại lễ Phật đản - Phật lịch.

- Tập trung triển khai và thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*", Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Thực hiện Chỉ thị 35, kết luận 05 của BTV Tỉnh ủy, quyết định 52 của UBND tỉnh về "*Xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cán bộ CNVC, chiến sỹ LLVT*"; Chỉ thị 20 của BTV Tỉnh ủy, quyết định 31 của UBND tỉnh về thực hiện nếp sống văn minh, việc cưới, việc tang, lễ hội... Nêu gương các tập thể, cá nhân trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. MTTQ, các tổ chức thành viên phối hợp với UBND huyện vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động:

Ngay từ những ngày đầu năm MTTQ và các tổ chức đoàn thể đã phối hợp tổ chức nhiều cuộc sinh hoạt chính trị tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế để thực hiện thắng lợi kế hoạch Nhà nước, tăng cường công tác tuyên truyền nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới, giải phóng mặt bằng. Triển khai tổ chức đăng ký thi đua, ban hành các quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho từng địa phương, đơn vị với phương châm rõ người, rõ việc, đặc biệt là phân công tất cả các thành viên của MTTQ và các đoàn thể thường xuyên bám sát cơ sở vì vậy đã tạo được sự chuyển biến về nhận thức và hành động của toàn dân trong việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng NTM của huyện nhà. Các tổ chức thành viên đã phối hợp tuyên truyền, vận động, thành lập mới 50 MHKT (5 MH lớn, 7MH vừa, 38 MH nhỏ), vận động xây dựng 395 vườn mẫu cơ bản đạt 5 tiêu chí, hướng dẫn 1.098 hộ xây dựng hố rác, kêu gọi lắp đặt 16 tuyến đường điện với tổng chiều dài 5,3km; vận động 3.163 hội viên nông dân mua thẻ BHYT; trồng, chăm sóc được 90 đoạn đường sáng, xanh, sạch, đẹp....

Song song với các nhiệm vụ chính trị kinh tế xã hội, chung sức xây dựng NTM, MTTQ- các đoàn thể chính trị- xã hội, các tổ chức xã hội đã có sự chủ động và phối hợp làm tốt công tác đảm bảo An sinh xã hội cho người nghèo, đối tượng chính sách, người có công như: Ủy ban MTTQ huyện đã tổ chức trao tặng 384 suất quà, số tiền 192 triệu đồng cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp tết nguyên đán Kỷ Hợi từ nguồn Quỹ "Vì người nghèo" của tỉnh, huyện, trao 02 suất quà cho hai đối tượng bị bệnh hiểm nghèo với số tiền 5 triệu đồng. Toàn huyện có 1.919 hộ nghèo, cận nghèo được tặng quà từ nguồn quỹ "Vì người nghèo" và các tổ chức, cá nhân hảo tâm ủng hộ trực tiếp tại các địa phương, số tiền 1,024 tỷ đồng. Các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở đã kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân trao tặng 2.492 suất quà tết, trị giá 741 triệu đồng cho hội viên, đoàn viên nghèo.

3. Công tác phối hợp với Thường trực HĐND huyện, các ban, ngành trong Khối Nội chính:

Phối hợp với Thường trực HĐND huyện tổ chức 9 cuộc tiếp xúc cử tri với hơn 1.142 lượt người tham gia và có trên 118 ý kiến cử tri đóng góp với Quốc hội và HĐND các cấp, tiếp xúc cử tri ngày càng được đổi mới tạo được tinh thần đối thoại dân chủ; tiếp thu và giải quyết kịp thời những ý kiến, kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân góp phần quan trọng cùng với các vị đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp tham gia quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương. Cử thành viên của Mặt trận tham dự các phiên toà xét xử người ở độ tuổi vị thành niên phạm tội, phát huy có hiệu quả vai trò của Trường ban công tác Mặt trận, Tổ trưởng tổ hoà giải ở 155 KDC. Hướng dẫn Ủy ban MTTQ xã, thị trấn thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban TTND, Ban giám sát đầu tư cộng đồng.

4. Công tác giám sát và phản biện xã hội:

a. Công tác giám sát:

Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với các tổ chức thành viên phát huy vai trò giám sát và vận động nhân dân tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND các cấp, hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; việc thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, thị trấn, giám sát các công trình đầu tư trên địa bàn xã, thị trấn theo quy định..., tham gia Đoàn giám sát của tỉnh về nắm bắt dư luận nhân dân ở các xã dự kiến sáp nhập theo tinh thần Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị. Chỉ đạo, hướng dẫn Ban Thanh tra nhân dân các xã, thị trấn phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc giám sát các loại quỹ, thủ tục hành chính tại địa phương, giám sát việc cấp phát quà tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Ban giám sát đầu tư cộng đồng các xã, thị trấn đã thực hiện giám sát các công trình thi công tại địa phương như: giám sát việc thi công các tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, kênh mương cứng, nhà văn hóa thôn xóm và các công trình phúc lợi trên địa bàn nhằm góp phần thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, tạo niềm tin trong mọi tầng lớp nhân dân.

b. Công tác phản biện xã hội:

Ủy ban MTTQ huyện đã bám sát các nội dung của Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh để xây dựng kế hoạch thực hiện. Hướng dẫn Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn bám sát nội dung các văn bản hướng dẫn của MTTQ cấp trên, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp và các tổ chức chính trị- xã hội để chủ động triển khai thực hiện.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên đã lựa chọn nội dung văn bản phù hợp với chức năng để phản biện như dự thảo các Nghị quyết, chương trình, đề án của HĐND, UBND cùng cấp về phát triển kinh tế- xã hội, các nội dung có liên quan đến quyền và trách nhiệm của MTTQ và các đoàn thể; quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân...

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019:

1. Phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân, tăng cường tập hợp thu hút đoàn viên, hội viên và các giai tầng trong xã hội. Vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia sinh hoạt, hoạt động ở các tổ chức đoàn thể- xã hội, các tổ chức hội quần chúng nhằm tạo sự lan tỏa về nhận thức và hành động thực tiễn của mỗi hội viên, đoàn viên, quần chúng nhân dân để góp phần quan trọng vào các giải pháp tổ chức thực hiện mà Nghị quyết kỳ họp thứ 7 HĐND huyện sẽ quyết nghị.

2. Tiếp tục đẩy mạnh các chương trình theo quy chế phối hợp với Thường trực HĐND-UBND các phòng, ban, ngành chức năng UBND huyện và các cơ quan tư pháp để làm tốt đổi mới công tác tiếp xúc cử tri, giám sát phản biện xã hội, tham gia đóng góp xây dựng chính quyền trong sạch, phát huy quyền làm chủ nhân dân, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân.

3. Thường xuyên phối hợp với Văn phòng điều phối xây dựng NTM huyện để chủ động xác định rõ trách nhiệm của mỗi tổ chức cơ quan đoàn thể, vai trò của từng cá nhân trước tổ chức, đổi mới phương pháp giao chỉ tiêu, kế hoạch cho MTTQ- các đoàn thể cơ sở theo hướng xác định rõ các nhiệm vụ của từng đơn vị địa phương. Luôn sâu sát bám nắm cơ sở để giúp đỡ, tuyên truyền vận động cán bộ nhân dân phát huy các nguồn lực và sức mạnh toàn dân góp phần hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

4. Với chức năng, nhiệm vụ của MTTQ và các đoàn thể tiếp tục phát huy, làm tốt công tác phối hợp để tuyên truyền vận động nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, vận động các nguồn lực để hỗ trợ, xây dựng, nâng cấp, sửa chữa nhà ở cho hộ chính sách, hộ nghèo; đào tạo nghề cho nông dân, xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế về sản xuất, chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường, môi sinh; tuyên truyền vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống các tệ nạn xã hội, An toàn giao thông. Tiếp tục tuyên truyền vận động thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhân các ngày truyền thống. Tham mưu, phối hợp làm tốt chính sách và công tác tôn giáo trên địa bàn toàn huyện.

III. NHỮNG VẤN ĐỀ NHÂN DÂN QUAN TÂM, KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT:

1. Về lĩnh vực đất đai, tài nguyên và bảo vệ môi trường:

- Trong thời gian vừa qua cử tri và nhân dân bước đầu ghi nhận những nỗ lực của huyện nhà trong việc tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên. Tuy nhiên ở một số địa phương nhân dân phản ánh vẫn còn tồn đọng khá nhiều trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vì nhiều lý do khác nhau liên quan đến trách nhiệm của chủ hộ, liên quan đến trách nhiệm của cán bộ hướng dẫn quản lý các thủ tục giải quyết. Đề nghị UBND huyện, Phòng Tài nguyên - Môi trường cần chủ động rà

soát, phân loại và xây dựng phương án giải quyết dứt điểm đối với các trường hợp tồn đọng trình cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý để đảm bảo quyền lợi cho người dân.

- Thời gian qua Cấp ủy, chính quyền các cấp đã đưa ra nhiều giải pháp trong vấn đề xử lý rác thải bảo vệ môi trường. MTTQ và các đoàn thể thường xuyên tuyên truyền nhân dân phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình. Tại các địa phương đã hình thành bãi tập kết xử lý rác thải tập trung sau đó chuyển lên bãi rác của huyện để đưa đi xử lý ở nhà máy nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời bởi trong quá trình lâu dài sẽ không có kinh phí đủ để xử lý của cả huyện. Vì vậy đề nghị huyện sớm đề xuất với tỉnh triển khai xây dựng nhà máy xử lý rác thải cho người dân.

2. Về thực hiện Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị:

Cử tri và nhân dân thể hiện sự đồng tình trước quyết tâm của huyện nhà trong thực hiện Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị về sáp nhập địa giới hành chính. Tuy nhiên qua nắm bắt dư luận nhân dân của các xã dự kiến sáp nhập giai đoạn 2019-2021, cán bộ, đảng viên và nhân dân mong muốn việc thực hiện sáp nhập địa giới hành chính cần đảm bảo sự đồng thuận của nhân dân và đặc biệt là chính sách hỗ trợ thỏa đáng cho cán bộ dôi dư sau khi sáp nhập để cán bộ an tâm.

3. Về lĩnh vực an ninh, nội chính:

Năm 2018, tại ngã tư Cầu Kênh, xã Tùng Ảnh là nơi thường xảy ra tai nạn giao thông nên đã lắp đặt hệ thống biển báo giao thông nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông, tạo ý thức cho người dân tham gia giao thông. Nhưng thời gian qua, theo phản ánh của cử tri hệ thống biển báo giao thông chỉ hoạt động khi lực lượng công an giao thông làm nhiệm vụ kiểm tra các phương tiện tham gia giao thông. Vì vậy đề nghị huyện cần yêu cầu cơ quan quản lý hệ thống biển báo tại nút giao thông này hoạt động thường xuyên đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019 của Ủy ban MTTQ huyện và một số kiến nghị đề xuất với HĐND, UBND huyện, đề nghị quan tâm xem xét giải quyết.

Nơi nhận:

- Thường trực HU;
- Các đ/c Ủy viên BTVHU;
- Các vị Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu VP/MT.

BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQ HUYỆN

...đồng ý ...
...đồng ý ...

...đồng ý ...
...đồng ý ...

...đồng ý ...
...đồng ý ...

...đồng ý ...
...đồng ý ...

...đồng ý ...
...đồng ý ...

BẢN THUYẾT MINH VÀ BẢNG CHI TIẾT

...
...
...
...